



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย โทร ๒๑๐๑

ที่ กปก ๐๑๐๐ / ว ศ/๗

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสรรหาอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด(เพิ่มเติม)

เรียน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีหนังสือที่ กปก ๐๑๐๐/ ว ๑๓๙๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อแจ้งเวียนขั้นตอนการดำเนินการสรรหาอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด เพื่อความชัดเจนประกอบการปฏิบัติตามหนังสือข้างต้น จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

ก ขั้นตอนการพิจารณาและการนับองค์ประชุมกรณีผู้มีส่วนได้เสีย

กรณีที่คุณะทำงานหรืออนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด(ที่รับรองรายชื่อ)มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

- (๑) เป็นคู่กรณีเอง เช่นเป็นทั้งผู้สมัคร ขณะเดียวกันก็เป็นผู้สรรหาด้วย
- (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
- (๓) เป็นญาติของคู่กรณีคือเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
- (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
- (๕) เป็นเจ้านี่หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
- (๖) มีเหตุอื่นใดที่เกี่ยวกับคุณะทำงาน หรืออนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(ที่รับรองรายชื่อ)นอกจากที่ระบุไว้ ตามข้อ (๑)-(๕) ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาสรรหาไม่เป็นกลาง

หลังจากที่ประธานคณะทำงานหรือประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดได้ให้คุณะทำงานที่มีลักษณะตามข้อ (๑)-(๖) ขี้แจงข้อเท็จจริง ตอบข้อซักถามแล้ว หรืออนุญาตให้งดการพิจารณากรณีที่คุณะทำงานหรืออนุกรรมการจังหวัดพบเหตุเอง ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑ ให้คณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดที่มีลักษณะตามข้อ (๑)-(๖) ที่ออกจากที่ประชุม และการนับองค์ประชุมให้ถือเสมือนว่าคุณะทำงานหรืออนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนั้นมืองค์ประชุมครบถ้วนโดยที่ไม่มีการคัดค้าน (เช่น มีคณะทำงานหรืออนุกรรมการ ๑๐ คน มีเหตุคัดค้าน ๖ คน เหลือ ๔ คน ให้ถือว่าการประชุมครั้งดังกล่าวมืองค์ประชุมครบทั้ง ๑๐ คน แม้ว่าความเป็นจริงจะมีการประชุมของคุณะทำงานเพียง ๔ คนก็สามารถพิจารณาลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)

๒ ให้คณะทำงานหรืออนุกรรมการจังหวัดที่เหลืออยู่พิจารณาว่า คุณะทำงานหรืออนุกรรมการที่มีลักษณะตามข้อ (๑)-(๖) สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ หากเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคุณะทำงานหรืออนุกรรมการที่เหลืออยู่โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ

/เมื่อคณะ...

เมื่อคณะทำงานหรืออนุกรรมการจังหวัดที่เหลืออยู่พิจารณาและมีมติอย่างไรแล้ว ให้บันทึกเหตุแห่งการพิจารณา รายละเอียด พร้อมเหตุผลทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน

๓ หลังจากการพิจารณาข้างต้นแล้วคณะทำงาน หรืออนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเหลือจำนวนอยู่เท่าใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมสามารถพิจารณาหรือรับรองรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดต่อไปได้

ข กรณีที่คณะทำงานหรืออนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด(ที่รับรองรายชื่อ)พิจารณาแล้วว่าผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

หากคณะทำงานสรรหาอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหรืออนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อรายใดมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแล้ว จะต้องระบุเหตุผลพร้อมทั้งรายละเอียดและหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ



(นายวัชรพันธุ์ จันทขจร)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร